



ที่ มท ๐๘๐๔.๖/๑๓๓๒๕

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (ร่าง) หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านทฤษฎีศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๑๐/ว ๐๐๕๕

ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริตเพื่อพัฒนาหลักสูตรด้านทฤษฎีศึกษาเนื้อหาใหม่ที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ประกอบด้วยเนื้อหาสื่อการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน ๒ หลักสูตร/ชุดการเรียนรู้ ได้แก่

(๑) เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้

(๒) เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

โดยหลักสูตรด้านทฤษฎีศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดการนำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๖ กลุ่ม ได้แก่ ๑. กลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ๒. กลุ่มอุดมศึกษา ๓. กลุ่มทหารและตำรวจ ๔. กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ๕. กลุ่มโค้ช ๖. กลุ่มประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อให้การขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทฤษฎีศึกษาเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนด จึงขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (ร่าง) หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านทฤษฎีศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยสามารถนำไปทดลองใช้ในการจัดการเรียนการสอน และในหลักสูตรการฝึกอบรมของหน่วยงาน การถ่ายทอดความรู้ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือจังหวัดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (ร่าง) หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านทฤษฎีศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปทดลองใช้ในการจัดการเรียนการสอน และในหลักสูตรการฝึกอบรมของหน่วยงาน การถ่ายทอดความรู้ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

สำนักงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

โทร/โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๐๒๖๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นายปรเมศวร์ โตอดิเทพย์